

กฟผ.ลุยโซลาร์ฟาร์มใต้สายส่ง

● 27พ.ย.ชงบอร์ดอนุมัติร่าง กม.

● เล็งหารี้อ 'กนอ.' เข้าลงทุนอีอีซี

นายสรรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้อำนวยการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้จัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติให้มีการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ใต้พื้นที่สายส่งไฟฟ้าของ กฟผ.เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กฟผ.พิจารณา คาดว่า จะประชุมบอร์ดวันที่ 27 พฤศจิกายน แต่จะเสนอประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมทันทีหรือไม่ต้องติดตามอีกครั้ง โดยพื้นที่สายส่งที่นี้อาจเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไป เมื่อประกาศแล้วเสร็จใครจะเข้ามาทำก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น กฟผ.เท่านั้น โดยหลังจากนี้ กฟผ.จะรวบรวมข้อมูลสายส่งทั่วประเทศ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะ

สามารถลงได้จริง

“การลงทุนโซลาร์ฟาร์มใต้สายส่ง กฟผ.จะเป็นผู้ออกระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อมีผู้ที่สนใจดำเนินการต้องเข้าไปคุยกับเจ้าของพื้นที่ก่อน จากนั้นค่อยมาหารือกับ กฟผ.เพื่อดำเนินการ” นายสรรัฐกล่าว

นายสรรัฐกล่าวว่า สำหรับการออกระเบียบเพื่ออนุญาตให้ก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มใต้พื้นที่สายส่งนั้น จะคุมเข้มด้านความปลอดภัย โดยเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ.ด้วย โดย กฟผ.เองมีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2,000 เมกะวัตต์ คิดเป็น 10% ของแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2015) โดยที่ผ่านมา กฟผ.ได้เสนอแผนเพิ่มกำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์ต่อกระทรวงพลังงานแล้ว เพื่อสนับสนุนให้เกิดพลังงานทดแทน 1.96 หมื่นเมกะวัตต์ ในปี 2579 ตามเป้าหมายรัฐบาล และเตรียมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หาแนวทางการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี)

นายสรรัฐ กล่าวว่า กฟผ.ยังมีความสนใจจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยภายในเดือนพฤศจิกายน เตรียมเข้าหารือกับนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของ กฟผ.ในพื้นที่อีอีซี เนื่องจากเป็นพื้นที่ศักยภาพที่รัฐบาลให้การส่งเสริม ดังนั้นจึงยังมีโอกาสอีกมากหากรีบเข้าไปร่วมดำเนินงาน

‘กฟผ.’จ่อไฟเขียว โซลาร์แนวสายส่ง

โพสต์ทูเดย์ - ชงบอร์ด กฟผ. เปิดทางสร้างโซลาร์ฟาร์มใต้แนวสายส่ง รองรับแผนพลังงานทดแทน เล็งหารือ กนอ.เจรจาลงทุนอีอีซี

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้อำนวยการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กฟผ.พิจารณาเรื่องการประกาศเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติให้มีการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ใต้พื้นที่สายส่งไฟฟ้าของ กฟผ.

“การเปิดให้เข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพื้นที่สายส่งอาจเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทั่วไปก็ได้ ซึ่งใครจะเข้ามาทำก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น กฟผ.เท่านั้น ซึ่งต้องพิจารณาว่าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยจะต้องมาเจรจากันก่อน หลังจากนั้น กฟผ.จึงจะอนุญาตให้เข้าไป

ทำได้” นายสหรัฐ กล่าว

ทั้งนี้ การอนุญาตให้สามารถก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มใต้พื้นที่สายส่งได้ ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนของภาครัฐและเอกชน และให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ.ที่มีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2,000 เมกะวัตต์ คิดเป็น 10% ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2015)

นายสหรัฐ กล่าวว่า กฟผ.สนใจจะไปลงทุนในพื้นที่ระยองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยภายในเดือน พ.ย.นี้ จะหารือกับนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรัฐบาลให้การส่งเสริม ■